

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CWT - อาจไม่สวย แต่ดูน่าสน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จั่วหัวแบบนี้แหละครับ ที่หลายๆ ท่านมองว่า แล้วจะน่าซื้อไหมล่ะ ไม่สวยนี่ มันกราฟหรืออะไรที่ไม่สวย ถ้าเป็นกราฟไม่สวย แต่ทำไมบอกว่าน่าสน ดูตรงไหน ดูยังไง ช่วยบอกหน่อย ตามคำกล่าว ที่เหนือเมฆเคยใช้บ่อยๆ ครับว่า “เล่นหุ้น ต้องมีทั้ง ศาสตร์และศิลป์”... ซึ่งศาสตร์ในที่นี้ ก็คือ วิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการใช้ปัจจัยพื้นฐาน หรือวิชาการใช้ปัจจัยทางเทคนิค ส่วนศิลป์นั้น จะมีมุม หรือมีแนวคิดในหลายเรื่อง ที่บางครั้ง ก็หาคำอ่านกันไม่ได้ หรือเรื่องเดียวกัน แต่คำราก็กลับเขียนไป แบบคนละทิศละทางเลยก็มี... แล้วศิลป์นี่แหละ อาจจะเป็นตัวชี้ชะตาของความสำเร็จได้ตัวหนึ่งเลย แล้วมีอะไร หรือแบบไหนบ้างล่ะที่เรียกว่าศิลป์ เหนือเมฆก็สามารถจะกล่าวได้หมดหรอกนะครับ เพราะเท่าที่รู้ หรือเท่าที่เหนือเมฆมีความสามารถจะรู้ได้นั้น ก็อาจจะไม่ได้มากมายเหมือนเขียนท่านอื่นๆ และยิ่งยุคนี้เดี๋ยวนี้ ด้วยแล้วนั้น คนเก่งๆ ในวงการหุ้น เกิดขึ้นมาเยอะมากครับ... แต่ถ้าท่านนักลงทุน ที่ยังไม่คิดว่าตัวเองเก่งพอ ก็ไม่ต้องน้อยใจหรือกลัวอะไรไปหรอกครับ ของอย่างนี้ เรียนทันกันได้ ไม่ต้องกลัวตลาดจะหนีเราไปไหนนะ ขอเพียงแต่เรา จงรักษาตัวให้อยู่กับตลาด ให้ได้ตลอดไปก็แล้วกัน... แล้วถ้าใคร อยากจะหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะทั้งศาสตร์และศิลป์ เตรียมพบกับโครงการดีๆ จากทาง UOBKH ได้แล้วนะครับ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 นี้ โครงการ UTRADE Investment Academy เปิดภาคเรียน รุ่น 4 ซึ่งรุ่นนี้ รับเฉพาะ ท่านที่ยังไม่เคย เป็นลูกค้ากับ UOBKH มาก่อน เท่านั้น... ส่วนขั้นตอน และวิธีการ ต้องทำอะไร เดี่ยวพุงนี้ มาว่าต่อครับ

ดูตามเกม...

อาการออกอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าจะไม่เด่นมาก แต่ถ้าหนึ่งดูดีๆ ก็น่าจะเห็นได้ แต่ก็นะ ด้วยนิสัยการเล่นของเขาแล้ว การขึ้นแรงๆ อาจมีได้ วันวานที่ว้าวแรง ... ยังอาจมีแรงกว่าได้ไม่ยาก

แนวรับ

: ... 3.40-3.30 ถ้ามี ก็เก็บ แต่ถ้าเปิดแรง 3.42-3.50 ก็ไปได้

เป้าหมาย

: ... 3.70-3.80 หรือ ถ้าแรง ๆ ในระยะ 2-3 วัน ก็อาจ 4.0-4.2

Price Chart...(CWT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CWT... ถ้ามองกันจริงๆ เลยนั้น อาจจะยังมีความสวยอยู่ในบางเรื่อง ใช่ว่าจะไม่สวยเอาเสียเลย เพราะหากจะเก็งกำไร เราก็ลองใช้เรื่องมือเก็งกำไร... ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า คำว่าเก็งกำไร ก็ต้องระยะสั้น ไม่ใช่เก็งกำไรระยะยาว (เคยมีคนใช้คำนี้แหละ อย่าว่่าไป).. แล้วถ้ามองถึงรูปแบบการพักตัวที่ผ่านมา การอ่อนตัวที่ลงมาทดสอบ MA. ระยะสั้น แล้วสามารถยืนอยู่ได้ และมีการ Rebound หรือ เด้งจากระดับ MA. ดังกล่าวนี้อาจจะมองได้ว่า สวยเหมือนกันนั่นเอง... ก่อนหน้านี้ขึ้นมามี Volume ที่หนาแน่น แล้วช่วงที่พักตัว Volume กลับหดหายไป หรือเบาบางไป เรื่องแบบนี้ คงไม่ต้องกล่าวใช้ใหม่ว่าดีหรือไม่ดี ไม่รู้ เดี่ยวมีเรียนใน UIA. 4

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน